

‘บีกป้อม’หนุนสร้างสนามกีฬาให้เยาวชน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีและให้โอวาทนักกีฬาไทยที่ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬา เคอะ เวิลด์ เกมส์ 2022 ครั้งที่ 11 โดยเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ก.ย. ที่ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ ศรีสรพวงค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทีมชาติไทย เข้ารับโอวาทจาก “บีกป้อม” ที่ชื่นชมทุกคนมีความอดทน มุ่งมั่นฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนคนไทย ขอขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา ที่ทุ่มเทในการแข่งขันและนำรางวัลกลับมา รวมทั้งฝากให้สมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้อง เตรียมการแข่งขันในครั้งหน้า เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไป

จากนั้นเวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยการประชุมมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ ร่างแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ พ.ศ. 2566-2570 การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กกท. ประจำปี 2565 การทบทวนแผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุม

ในวันนี้ มีเรื่องเน้นย้ำดังนี้ ขอให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินการก่อสร้างอาคารและสนามฝึกซ้อมกีฬา สำหรับเด็กและเยาวชน การก่อสร้างสนามกีฬา จ.บึงกาฬ จ.นครราชสีมา จ.สุโขทัย และการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวยฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งได้รวมกีฬาที่เป็นอัตลักษณ์ไทยอย่างมวยไทยด้วยนั้น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ล่าสุด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ (กมธ.) การกีฬา วุฒิสภา เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว และมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ พร้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอให้คณะกรรมการกีฬามวย และกกท.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงสร้างรูปแบบการจัดตั้งสถาบันมวยไทยฯ ที่จะเปิดดำเนินการส่งเสริมการพัฒนามวยไทยให้เป็นที่ยอมรับเป็นกีฬาระดับสากล.